

“Ý ĐẢNG - LÒNG DÂN” trong những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước

Thắng lợi của sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954 - 1975) đã để lại cho dân tộc ta nhiều bài học vô giá. Thắng lợi đó là thành quả của một loạt nhân tố nhưng nguồn gốc của mọi nhân tố chính là Trung ương Đảng, cấp ủy các địa phương trong cả nước nói chung, Thái Bình nói riêng đã luôn quan tâm xây dựng Đảng vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, khắc sâu lời dạy của Bác Hồ, thấm nhuần chân lý “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”, với tinh thần “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”, “Tất cả vì miền Nam ruột thịt”, Đảng bộ và nhân dân Thái Bình tự hào vì đã có những cống hiến xứng đáng vào sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Thái Bình đã huy động cao nhất sức người, sức của cho tiền tuyến; gần 152.000 người con ưu tú của quê hương đã lên đường tham gia chiến đấu và phục vụ chiến đấu trên khắp các chiến trường, là tinh cốt tỷ lệ người tham gia quân đội so với dân số cao nhất miền Bắc. Rất nhiều người con ưu tú của quê hương đã ghi những mốc son chói lọi như đồng chí Bùi Quang Thận cầm lá cờ chiến thắng của quân đội ta trên nóc dinh Độc Lập - thủ phủ của ngụy quyền Sài Gòn, Thiếu tướng tình báo Vũ Ngọc Nha, Anh hùng phi công Phạm Tuấn, người đầu tiên bắn rơi máy bay B-52 của Mỹ và trở về an toàn...

Những thắng lợi Đảng bộ và nhân dân Thái Bình giành được trước hết là do đường lối và sự lãnh đạo đúng đắn của Trung ương Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cùng với đó, Đảng bộ Thái Bình luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối của Đảng, triển khai kịp thời, vận dụng sáng tạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ của địa phương. Đặc biệt, cấp ủy tỉnh và các địa phương đã nắm vững và vận dụng 3 cuộc cách mạng vào sản xuất nông nghiệp thắng lợi. Ngày ấy, nhiều phong trào thi đua chống Mỹ cứu nước được phát động rộng khắp trong toàn tỉnh, nhận được sự hưởng



Phong trào thanh niên “Ba sẵn sàng” của Thái Bình: Người lên đường chiến đấu, người ở lại hậu phương thi đua sản xuất dưới bom đạn (tháng 8/1964) sau khi Mỹ mở rộng đánh phá bằng không quân ra miền Bắc.

ứng nhiệt tình với tinh thần thi đua lao động quên mình của các tầng lớp nhân dân như: “Hương ra chiến trường xây dựng nhiều cánh đồng cao sản”, chỉ tiêu 4 - 5 tấn/vụ và 9 - 10 tấn/năm/ha gieo trồng với tên “Cánh đồng Quảng Trị kiên cường”, “Một tãi hai giờ”, “Lấp thêm mấy mốt phục vụ nhân dân”, “Lao động cộng sản”, “Ngày làm thêm việc, buổi làm thêm giờ”... Anh hùng Lao động Nguyễn Thị Mận, xã Vũ Văn (Vũ Thư) cho biết: Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Đảng ta đã thực hiện đúng đường lối dân vận, dựa vào dân, tin dân, tăng cường mối liên hệ mật thiết với nhân dân để tổ chức thực hiện các phong trào cách mạng. Dù là phần liểu yếu đảo lộn nhưng khi Tổ quốc cần chúng tôi luôn sẵn sàng, giặc đến nhà đàn bà cũng đánh. Thanh niên có “Ba sẵn sàng” thì phụ nữ có “Ba đảm đang”, chắc tay cày,

vững tay súng bảo vệ xóm làng, đảm bảo trên khắp các công trường thủy lợi khơi thông nước vào đồng, thi đua làm ra nhiều lương thực, thực phẩm chi viện cho tiền tuyến.

Trong tư tưởng chỉ đạo, Đảng bộ tỉnh luôn nêu cao tinh thần phấn đấu vươn lên, không chủ quan, thỏa mãn với những thành tích đã đạt được; nghiêm khắc, thẳng thắn chỉ ra những nhược điểm, khuyết điểm để sửa chữa, khắc phục; luôn kết hợp nhiệm vụ trước mắt với nhiệm vụ cơ bản, lâu dài; làm bước trước, có ý thức chuẩn bị cho bước sau, như việc xây dựng các kế hoạch về kinh tế, việc đầu tư vốn, đào tạo cán bộ khoa học kỹ thuật và việc chuyển hướng hoạt động kinh tế từ thời bình sang thời chiến và từ thời chiến sang thời bình. Suốt những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Đảng bộ tỉnh luôn coi trọng việc cải tiến phương

thức lãnh đạo của các cấp ủy, đi sâu, đi sát, nắm chắc cơ sở, nghiên cứu thực tiễn, chỉ đạo điển hình; đồng thời, quan tâm xây dựng, củng cố bộ máy chính quyền, các tổ chức quần chúng vững mạnh. Hòa mình trong không khí thi đua của các hội quần chúng, bà Nguyễn Thị Chuồng, xã An Vũ (Quỳnh Phụ) nhớ lại: Thời kỳ đó, miền Bắc vừa làm nhiệm vụ xây dựng xã hội chủ nghĩa vừa thi đua sản xuất để đủ lương thực chi viện cho miền Nam. Thanh niên khỏe mạnh đã lên đường vào Nam chiến đấu, ở miền Bắc chỉ còn lại phụ nữ, người già và trẻ em nên mọi hoạt động sản xuất đều do phụ nữ gánh vác. Không những thế, giặc Mỹ liên tục đánh phá miền Bắc nên hoạt động sản xuất bắt đầu từ 3 giờ sáng hàng ngày, máy bay Mỹ đến thì tránh, chúng đi thì chúng tôi lại ra đồng. Dù gian khổ, hiểm nguy nhưng ai cũng cố gắng làm việc bằng hai, bằng ba sức mình để sản xuất ra nhiều lương thực chi viện cho chiến trường miền Nam với quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược.

Trong quá trình lãnh đạo, Đảng bộ tỉnh có mối quan hệ chặt chẽ với quần chúng, thể hiện ở những chủ trương, phương hướng của Đảng bộ, phù hợp với nguyện vọng của quần chúng nên được quần chúng tin tưởng. Đảng bộ tỉnh còn luôn quan tâm đến việc quán triệt mọi chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước thành hành động cách mạng của quần chúng. Nhiều tổ chức đảng thực hiện tốt việc dân chủ bàn bạc với quần chúng, lắng nghe ý kiến của quần chúng trong khi thi hành nghị quyết và tự phê bình trước quần chúng để xây dựng tổ chức đảng đúng thời giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên.

Trong những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Đảng bộ Thái Bình luôn phát huy truyền thống đoàn kết, trước hết là đoàn kết trong mỗi cấp ủy và tinh thần chiến đấu đứng cam, không sợ gian khổ, hy sinh. Chính yếu tố này đã lãnh đạo nhân dân toàn tỉnh lao động quên mình để xây dựng quê hương và chi viện cho tiền tuyến. Khi có lời kêu gọi chống Mỹ cứu nước của Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, lệnh động viên của Trung ương, quần và dân Thái Bình đã đoàn kết chặt chẽ dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, thống nhất ý chí, sẵn sàng chấp nhận mọi hy sinh, gian khổ với khẩu hiệu “Tất cả cho tiền tuyến”, “Tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược”, cùng cả nước đưa cuộc kháng chiến đến ngày toàn thắng 30/4/1975.

NHIỀU GIẢI PHÁP AN TOÀN cho cán bộ y tế khi khám chữa bệnh

Là bệnh viện tuyến tỉnh không có khoa truyền nhiễm song trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Bệnh viện Phụ sản Thái Bình đã thực hiện phân luồng khám, điều trị; tổ chức khám riêng cho những bệnh nhân có triệu chứng nhiễm bệnh hô hấp; trang bị thiết bị bảo hộ; thiết lập khu cách ly, điều trị cho bệnh nhân... Việc thực hiện các giải pháp nhằm bảo đảm an toàn, tránh tình trạng cán bộ y tế - những người tuyến đầu phòng, chống dịch bị lây nhiễm, ảnh hưởng đến công tác khám, điều trị.

Bác sĩ chuyên khoa I Phạm Quang Huy, Phó Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Thái Bình cho biết: Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Bệnh viện đã xây dựng quy trình khám, sàng lọc, phân loại bệnh nhân ngay tại cổng. 100% bệnh nhân và người nhà bệnh nhân đều được cán bộ y tế đo nhiệt độ, sát khuẩn tay. Những trường hợp có biểu hiện sốt, ho, khó thở sẽ được chuyển tới khu cách ly để khám, điều trị riêng. Ở các phòng khám, Bệnh viện đã trang bị kính chắn tại các bàn làm việc. Nhân viên kiểm tra thân nhiệt ở cổng và cán bộ tại các phòng khám được trang bị quần áo bảo hộ, găng tay y tế, mũ chắn giọt bắn. Ngoài việc khám bệnh, bệnh nhân sẽ diễn thông tin trong phiếu điều tra dịch tễ. Bệnh viện cũng yêu cầu mỗi bệnh nhân chỉ có 1 người thân được đi cùng nhằm hạn chế đông người trong bệnh viện.

Xác định độ bảo hộ là nhu cầu tối thiểu, không thể thiếu để cán bộ y tế yên tâm làm việc, ngay từ sớm, Bệnh viện Phụ sản Thái Bình đã tìm và đặt mua khẩu trang y tế, quần áo bảo hộ. Nhờ đó, Bệnh viện đã chuẩn bị được 5.000 bộ quần áo giấy, 700 bộ quần áo bảo hộ và 5.000 khẩu trang y tế. Mỗi cán bộ y tế được phát 10 khẩu trang vải kháng khuẩn.

Điều dưỡng Phạm Thị Sen, Bệnh viện Phụ sản Thái Bình cho biết: Làm việc ở phòng khám, hàng ngày chúng tôi đón rất nhiều bệnh nhân. Được Bệnh viện trang bị quần áo bảo hộ, khẩu trang, găng tay y tế... chúng tôi rất yên tâm trong quá trình làm việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ khám, điều trị cho bệnh nhân.

Chủ động phòng, chống dịch, sẵn sàng đón tiếp bệnh nhân nghi nhiễm và nhiễm Covid-19, Bệnh viện Phụ

sản Thái Bình đã cải tạo khu nhà cũ thành khu cách ly riêng để khám, điều trị cho bệnh nhân. Khu cách ly có lối đi riêng, có các điều kiện cần thiết để tiếp đón, điều trị bệnh nhân tại chỗ. Khu có 10 phòng gồm: phòng đệm, phòng để, phòng mổ, phòng hành chính, 2 phòng trực dành cho nhân viên y tế và 4 buồng bệnh. Tại các phòng đều được trang bị các thiết bị y tế hiện đại, có wifi, camera để Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch của Bệnh viện có thể xem và trực tiếp chỉ đạo nếu có tình huống phát sinh xảy ra.

Về nhân lực khám, điều trị tại khu cách ly, hàng tuần Bệnh viện đều có kế hoạch, phân công lịch trực và trực phòng, chống dịch riêng cho cán bộ, bác sĩ, điều dưỡng và kỹ thuật viên với những ê kíp riêng có thể thực hiện các kỹ thuật. Tùy theo mức độ cần xử lý kỹ thuật sẽ huy động thêm nhân lực. Ngoài ra, Bệnh viện cũng đã bố trí phòng nghỉ, ăn, ở để cán bộ y tế có thể cách ly tại chỗ. Khi có kết quả xét nghiệm âm tính từ người bệnh nghi nhiễm Covid-19 thì cán bộ y tế mới được rời khỏi khu vực cách ly.

Trong điều kiện thiếu trang thiết bị y tế, việc tìm mua gặp khó khăn, giá thành cao, Bệnh viện đã phát động phong trào lao động, sáng tạo trong cán bộ, viên chức, người lao động. Qua phong trào, nhiều sản phẩm sáng chế có tính ứng dụng cao được ra đời, phục vụ hiệu quả trong công tác phòng, chống dịch như: máy phun khử khuẩn, máy rửa tay sát khuẩn. Việc chế tạo thành công máy phun khử khuẩn đã giúp Bệnh viện tiết kiệm thời gian, nhân lực mà vẫn bảo đảm phun khử khuẩn thường xuyên tại các khoa, phòng. Cùng với đó, Bệnh viện đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ y tế, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân. Những thông điệp, khuyến cáo phòng, chống dịch đều được treo ở các khu vực để quan sát trong khuôn viên Bệnh viện.

Dịch bệnh không trừ ai. Trong số các ca nhiễm Covid-19 tại Việt Nam có không ít phụ nữ mang thai, sản phụ. Do đó, việc chủ động phòng, chống dịch tại Bệnh viện Phụ sản Thái Bình có ý nghĩa quan trọng để có thể thực hiện chuyên môn sản khoa trong trường hợp có bệnh nhân nghi nhiễm hoặc nhiễm Covid-19.

HOÀNG LÃNH



Cán bộ Bệnh viện Phụ sản Thái Bình tiếp đón bệnh nhân đến khám, điều trị.

Ông Hồ Quang Sáng, 74 tuổi, 50 năm tuổi đảng, thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy



Trong những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước, song song với nhiệm vụ sản xuất, chiến đấu, củng cố hậu phương vững mạnh đáp ứng yêu cầu của cách mạng, công tác xây dựng Đảng được các cấp ủy đảng xác định là nhiệm vụ hết sức quan trọng, là động lực thúc đẩy việc thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước đạt được thắng lợi. Cán bộ, đảng viên đều nắm vững đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, tích cực tuyên truyền, giáo dục nhân dân; gương mẫu đi đầu thực hiện các nhiệm vụ, nhất là những nhiệm vụ khó khăn, phức tạp. Lãnh đạo thường xuyên sâu sát cơ sở; cán bộ chỉ đạo và tổ chức phong trào gần dân, hiểu dân, tích cực tuyên truyền, vận động để nhân dân hiểu và thực hiện đúng chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước và cấp ủy, chính quyền địa phương, nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ bí mật. Công tác phát triển đảng viên được cấp ủy các cấp rất quan tâm. Đối tượng kết nạp Đảng cơ bản là lực lượng trẻ, lực lượng nữ, lao động trực tiếp tại địa phương. Được đứng trong hàng ngũ của Đảng đều là những người thật ưu tú đồng thời phải trải qua thời gian thử thách khá dài.

Bà Phạm Thị Gia, 70 tuổi, 40 năm tuổi đảng, thôn Trung, xã Đông Phương, huyện Đông Hưng



Trong những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước, cùng với các đoàn thể khác, tổ chức hội của phụ nữ được hình thành và thu hút hầu hết chị em ở địa phương tham gia. Hàng ngày, chị em cùng nhau sinh hoạt, cùng nhau lao động. Ngày ấy, phong trào “Ba đảm đang” được hội phụ nữ xây dựng thành cao trào thi đua. Khí thế thi đua rất sôi nổi. Ban ngày, chị em tích cực tham gia lao động sản xuất, thực hiện “đường cày đảm đang”, “cây chẳng dây thẳng hàng”, lái bèo hoa dâu về ủ làm phân bón cho lúa, chăn nuôi lợn cần cho hợp tác xã, tham gia đào giao thông nữ còn hàng hái tham gia lực lượng dân quân tự vệ, tích cực luyện tập quân sự, bảo vệ trị an thôn xóm, tham gia chiến đấu và phục vụ chiến đấu. Trong sản xuất cũng như trong chiến đấu, chị em luôn bám sát khẩu hiệu “địch đánh một, ta làm mười”, “địch đánh ban ngày, ta sản xuất ban đêm”, tất cả đều làm việc quên thời gian, quên cả sự mệt mỏi chỉ với mục tiêu làm sao sản xuất được nhiều thóc lúa chi viện cho chiến trường miền Nam.

MẠNH CƯỜNG - ĐÀO QUYÊN

Danh sách các cơ sở trên địa bàn tỉnh Thái Bình thuộc đối tượng kê khai giá hàng hóa, dịch vụ trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19

TT	Tên cơ sở	Loại hình kinh doanh	Địa chỉ kinh doanh	Phụ trách chuyên môn/ Người đại diện
1	CÔNG TY TNHH HÙNG MỸ	Cơ sở bán buôn thuốc	Lô 2, Nguyễn Văn Năng, Trần Lâm, TP Thái Bình, Thái Bình	NINH QUANG HUY
2	CÔNG TY CP DƯỢC VITYT THÁI BÌNH	Cơ sở bán buôn thuốc	Kim số 4, đường Hùng Vương, phường Phú Khánh, TP Thái Bình, Thái Bình	PHẠM THỊ THANH MAI
3	CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM THÁI SƠN S - H	Cơ sở bán buôn thuốc	Lô 6.12, đường Lê Quý Đôn, Trần Lâm, TP Thái Bình, Thái Bình	TẠ THỊ TUYẾT
4	CÔNG TY TNHH DƯỢC - VẬT TƯ Y TẾ 242	Cơ sở bán buôn thuốc	Lô A7 - A8, khu tái định cư, tổ 36, phường Trần Lâm, TP Thái Bình, Thái Bình	TRẦN QUANG THẮNG
5	CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM BÍCH HUYỀN	Cơ sở bán buôn thuốc	Số 132, đường Bùi Sỹ Tiêm, tổ 13, phường Tiến Phong, thành phố Thái Bình, Thái Bình	ĐỖ ĐỨC CHÍNH
6	TTDP TIẾN HẢI - CÔNG TY CP DƯỢC VITYT THÁI BÌNH	Cơ sở bán buôn thuốc	Số 25, phố Tiểu Hoàng, thị trấn Tiến Hải, huyện Tiến Hải, Thái Bình	BÙI XUÂN THUY
7	CÔNG TY TNHH DƯỢC ĐỨC GIANG	Cơ sở bán buôn thuốc	Số 313, đường Nguyễn Trãi, phường Phú Khánh, TP Thái Bình, Thái Bình	MAI THỊ THƯƠNG HUYNH
8	CÔNG TY CP DƯỢC VITYT THÁI BÌNH	Cơ sở bán buôn thuốc	Số 64, đường Hai Bà Trưng, phường Lê Hồng Phong, TP Thái Bình, Thái Bình	NGÔ DUƠNG BÀN
9	CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ĐỨC HÙNG	Cơ sở bán buôn thuốc	Lô 14-15, đường Trần Phú, phường Trần Hưng Đạo, TP Thái Bình, Thái Bình	ĐẶNG THỊ THÌN
10	CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XNK DƯỢC HTP	Cơ sở bán buôn thuốc	Số 1.14, chung cư Petro Thăng Long, TP Thái Bình, Thái Bình	NGUYỄN THỊ HƯƠNG
11	CÔNG TY TNHH DƯỢC ĐỨC PHÚC	Cơ sở bán buôn thuốc	Tổ 12, phường Hoàng Diệu, TP Thái Bình, Thái Bình	ĐỖ QUANG TRUNG
12	CÔNG TY TNHH DP&TM PHÚC LÂM	Cơ sở bán buôn thuốc	Lô 48-D2, tổ 8, KĐT tái định cư Trần Lâm, phường Trần Lâm, TP Thái Bình, Thái Bình	ĐỖ THỊ LOAN
13	TTDP KIẾN XƯƠNG - CÔNG TY CP DƯỢC VITYT THÁI BÌNH	Cơ sở bán buôn thuốc	Khu Cộng Hòa, thị trấn Thanh Nê, Kiến Xương, Thái Bình	NGUYỄN THỊ VÂN
14	CÔNG TY CP&TM DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ KHÁI HÀ	Cơ sở bán buôn thuốc	Số 2A, đường Lý Bôn, phường Tiến Phong, TP Thái Bình, Thái Bình	HÀ THỊ DUNG
15	CÔNG TY TNHH DƯỢC XUÂN MAI	Cơ sở bán buôn thuốc	Số 02, ngõ 176, đường Lê Quý Đôn, phường Bó Xuyên, TP Thái Bình, Thái Bình	PHẠM ANH VŨ
16	CÔNG TY CP DƯỢC - VITYT TRƯỜNG HẢI MINH	Cơ sở bán buôn thuốc	Lô B2, KCN Nguyễn Đức Cảnh, đường Trần Thủ Độ, phường Tiến Phong, TP Thái Bình, Thái Bình	PHẠM BÍCH ĐÀO
17	CÔNG TY CỔ PHẦN SAO MAI	Cơ sở bán buôn thuốc	Km4, đường Hùng Vương, phường Phú Khánh, TP Thái Bình, Thái Bình	NGUYỄN THỊ VƯƠNG

TT	Tên cơ sở	Loại hình kinh doanh	Địa chỉ kinh doanh	Phụ trách chuyên môn/ Người đại diện
18	CÔNG TY CP DƯỢC ÁNH DƯƠNG	Cơ sở bán buôn thuốc	Số 7, đường Võ Nguyên Giáp, phường Hoàng Diệu, TP Thái Bình, Thái Bình	ĐINH VĂN NGÂN
19	CÔNG TY CP DƯỢC HỒNG HÒA	Cơ sở bán buôn thuốc	Số 36, phố Bùi Thị Xuân, khu đô thị Petro Thăng Long, phường Quang Trung, Thái Bình	ĐẶNG CHÍ TRUNG
20	CHI NHÁNH CÔNG TY CP DƯỢC VITYT THÁI BÌNH - TTDP QUỲNH PHỤ	Cơ sở bán buôn thuốc	Khu 1A, thị trấn Quỳnh Côi, huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình	MAI THỊ NHUNG
21	CHI NHÁNH CÔNG TY CP DƯỢC VITYT THÁI BÌNH - TTDP ĐÔNG HUNG	Cơ sở bán buôn thuốc	Tổ 6, thị trấn Đông Hưng, huyện Đông Hưng, Thái Bình	NGUYỄN THỊ ANH
22	CHI NHÁNH CÔNG TY CP DƯỢC HỮU GIANG TẠI THÁI BÌNH	Cơ sở bán buôn thuốc	Lô 243m², tổ 34, phường Trần Lâm, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình	TRẦN NGỌC CHÂU
23	CHI NHÁNH CÔNG TY CP DƯỢC VITYT THÁI BÌNH - TTDP VŨ THƯ	Cơ sở bán buôn thuốc	Khu Minh Tân 1, thị trấn Vũ Thư, huyện Vũ Thư, Thái Bình	NGUYỄN ĐÌNH NHIÊN
24	CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM PHÚC HẢI	Cơ sở bán buôn thuốc	Số 240 + 242 đường Hoàng Văn Thái, xã Vũ Chính, TP Thái Bình, Thái Bình	VŨ THỊ HUYNH
25	CÔNG TY CP DƯỢC VITYT THÁI BÌNH - TTDP HÙNG HÀ	Cơ sở bán buôn thuốc	Khu Nhân Cầu 2, thị trấn Hưng Hà, huyện Hưng Hà, Thái Bình	NGUYỄN THỊ THƯƠNG
26	CHI NHÁNH CÔNG TY CPDP HÀ TÂY - TẠI THÁI BÌNH	Cơ sở bán buôn thuốc	Lô 13, tổ 36A, Đốc Đen, đường Trần Lâm, TP Thái Bình, Thái Bình	NGUYỄN THỊ HÒA
27	CÔNG TY CP DƯỢC SÔNG HỒNG - RERICO	Cơ sở bán buôn thuốc	Lô 2/9, khu 2, đô thị Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, TP Thái Bình, Thái Bình	ĐÀO NGỌC HẢI
28	CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM & XD GIA PHÁT	Cơ sở bán buôn thuốc	Số 545, đường Trần Lâm, phường Trần Lâm, TP Thái Bình, Thái Bình	CAO THỊ THẢO
29	CÔNG TY TNHH VẬN TẢI THỦY BỘ HẢI HÀ	Cơ sở bán buôn thuốc	Đường Nguyễn Đức Cảnh, khu 6, thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy, Thái Bình	NGUYỄN TRÍ MINH
30	CÔNG TY TNHH - DƯỢC VITYT ĐỨC ANH	Cơ sở bán buôn thuốc	Lô 73, khu Sóng Trà, tổ 34, Trần Lâm, TP Thái Bình	NGUYỄN VĂN ĐÔNG
31	CÔNG TY CPTM HOÀNG MINH TÂM	Cơ sở bán buôn thuốc	Lô 97, khu A tái định cư phường Trần Lâm, TP Thái Bình, Thái Bình	PHẠM TIẾN BÌNH
32	CÔNG TY OPTM DƯỢC PHẨM THIÊN XƯƠNG	Cơ sở bán buôn thuốc	Lô 410, khu đô thị Kỳ Bá, phường Kỳ Bá, TP Thái Bình, Thái Bình	NGUYỄN VĂN LÂN
33	CÔNG TY CP PYMEPHARCO - CHI NHÁNH THÁI BÌNH	Cơ sở bán buôn thuốc	Lô 267, khu đô thị Kỳ Bá, phường Kỳ Bá, TP Thái Bình, Thái Bình	HÀ THỊ NGỌC ANH